
Fundur skólaráðs Krikaskóla
17. nóvember 2022
Haldinn í Krikaskóla

Viðstaddir:  Þrúður, Inga Rut, Lukka Berglind, Bryndís María og Dagbjört Ólöf.  Guðrún Erna og
Alexandra boðuðu forföll.

Dagskrá:

1. Upplýsingar um farsældhringinn - Þrúður sagði frá því fyrirkomulagi sem nú er komið til
prufu innan skólans.  Farið af stað fyrir grunnskólahluta en leikskólahluti er aðeins á eftir.

2. Umræða um matseðla og fyrirkomulag máltíða - frestað til næsta fundar.
3. Þrúður sagði frá niðurstöðu foreldraviðtala.  Rætt var um viðtöl frístundar og þátttöku

almennt.  Foreldrar mættu almennt mjög vel - bæði í leikskóla og grunnskóla.  Þetta er
þakklátt verkefni og skilar ákveðinni ró í skólastarfið.  Almennt ánægja og þakklæti
foreldra er ljós.

4. Þrúður sagði frá fjárhagsáætlunarvinnunni og þeim áherslum sem við erum að leggja.
5. Lögð var fyrir tillaga að breytingu á skóladagatali 2022-23 á vorönn.  Óskað er eftir að

færa starfsdag frá 22. maí til 19. apríl 2023 til að liðka fyrir náms-og kynnisferð
starfsfólks til Hollands í apríl.  Málefnið rætt og þykir mikilvægt fyrir skólastarf og
starfshópinn.  Engar athugasemdir voru gerðar og Þrúður mun senda formlegt erindi til
fræðslunefndar Mosfellsbæjar.
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